



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการศึกษา (กองพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โทร/โทรสาร. ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต่อ ๓๔๗๐)

ที่ กท ๐๘๐๗/๑๑๑๓๓

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินการฝึกอบรมของสำนักการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักการศึกษาได้จัดทำปฏิทินการฝึกอบรมของสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๒๖ โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทราบและสามารถใช้วางแผนการเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักการศึกษาได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินการฝึกอบรมของสำนักการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมนี้ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรม	พ.ศ. ๒๕๖๐						พ.ศ. ๒๕๖๑								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๔	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกทม. (สยศ.)	ผู้บริหารสถานศึกษา/ ขรก.ครูฯ		ภายในเดือนธ.ค.													
๑๕	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน (ONET) (สยศ.)	ผู้บริหารสถานศึกษา/ ขรก.ครูฯ	๒๗	๖,๗,๘,๑๘,๑๙,๒๕	๑๗,๑๙												
๑๖	โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (นศน.)	ขรก.กทม.															
๑๗	โครงการพัฒนาการสอนภาษาจีนร.กทม.ตามบันทึกความร่วมมือฯ ของกทม. และเมืองเทียนจิน (นศน.)	ขรก.ครูฯ															
๑๘	โครงการสอนภาษาอาหรับ (นศน.)	ผู้บริหารสถานศึกษา/ ขรก.ครูฯ															
๑๙	โรงเรียนพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ภาคความรู้ความสามารถ (นศน.)	ขรก.ครูฯ															
๒๐	โครงการโรงเรียนสองภาษา (นศน.)	ขรก.ครูฯ/นร.															
๒๑	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (นศน.)	ขรก.ครูฯ	๑๖														
๒๒	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (นศน.)	ครูผู้สอน คณิตศาสตร์															
๒๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กทม. ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (นศน.)	ผู้บริหารสถานศึกษา/ ขรก.ครูฯ															
๒๔	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (นศน.)	ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ															
๒๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อาสาสมัครในโรงเรียนสังกัดกทม. (นศน.)	ขรก.ครูฯ/นร.															
๒๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สก.สนศ.)	ลูกจ้างของ รร.กทม.															

*การฝึกอบรมในช่วงเวลาดังกล่าวมี ๒ หลักสูตร คือ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

** ปฏิทินฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation>